

UBND TỈNH HẢI DƯƠNG
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 97/SGDDĐT-TTr

Hải Dương, ngày 03 tháng 02 năm 2023

V/v phổ biến các luật mới được Quốc hội khóa XV thông qua tại Kỳ họp thứ 4, Kỳ họp bất thường lần thứ 2 và triển khai một số nhiệm vụ phổ biến giáo dục pháp luật sau dịp Tết Quý Mão năm 2023

Kính gửi:

- Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện (thị xã, thành phố);
- Giám đốc Trung tâm GDNN - GDTX các huyện (thị xã, thành phố);
- Hiệu trưởng các trường THPT, Giám đốc Trung tâm GDTX - Ngoại ngữ, Tin học tỉnh.

Thực hiện Công văn số 135/HĐPH ngày 30/01/2023 của UBND tỉnh về việc phổ biến các luật mới được Quốc hội khóa XV thông qua tại Kỳ họp thứ 4, Kỳ họp bất thường lần thứ 2 và triển khai một số nhiệm vụ phổ biến giáo dục pháp luật (PBGDPL) sau dịp Tết Quý Mão năm 2023 trên địa bàn tỉnh Hải Dương.

Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) hướng dẫn Phòng GDĐT các huyện (thị xã, thành phố); Trung tâm GDNN - GDTX các huyện (thị xã, thành phố); trường THPT, Trung tâm GDTX - Ngoại ngữ, Tin học tỉnh (các đơn vị) thực hiện như sau:

1. Các đơn vị chủ động đăng tải, cập nhật toàn văn nội dung các luật mới được Quốc hội khóa XV thông qua tại Kỳ họp thứ 4 phổ biến các luật mới được Quốc hội khóa XV thông qua tại Kỳ họp thứ 4, Kỳ họp bất thường lần thứ 2 và triển khai một số nhiệm vụ PBGDPL sau dịp Tết Quý Mão năm 2023: (1) Luật Dầu khí; (2) Luật Phòng chống bạo lực gia đình; (3) Luật Thanh ta; (4) Luật Phòng chống rửa tiền; (5) Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tàn số vô tuyến điện; (6) Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở và 13 Nghị quyết. Tại Kỳ họp bất thường lần thứ 2, Quốc hội khóa XV đã thông qua 01 Luật (Luật Khám bệnh, chữa bệnh sửa đổi và 03 Nghị quyết).

Các đơn vị xác định nội dung, tinh thần của các văn bản luật có liên quan lĩnh vực GDĐT, ứng dụng công nghệ thông tin, chủ động phối hợp với các cơ quan chuyên môn của địa phương tổ chức đăng tải, cập nhật nội dung trên Trang Thông tin điện tử của đơn vị và các hình thức thích hợp khác để cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và học sinh dễ dàng tiếp cận. Lựa chọn, phổ biến nội dung các văn bản pháp luật liên quan lĩnh vực giáo dục đào tạo bằng hình thức phù hợp có trọng tâm, trọng điểm (*Luật Phòng chống bạo lực gia đình; Luật Thanh ta; Luật Phòng chống rửa tiền; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tàn số vô tuyến điện; Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở và 13 Nghị quyết; Luật Khám bệnh, chữa bệnh sửa đổi và 03 Nghị quyết*).

2. Đẩy mạnh PBGDPL sau dịp Tết Quý Mão 2023

Đề nghị các đơn vị chỉ đạo, hướng dẫn cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh thuộc đơn vị mình thực hiện nghiêm túc các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của Tỉnh uỷ, UBND tỉnh về việc tăng cường các biện pháp bảo đảm trật tự an ninh, chấp hành pháp luật, tích cực tham gia đấu tranh, phòng ngừa tội phạm và vi phạm pháp luật.

Nội dung PBGDPL cần tập trung vào những quy định của pháp luật về bảo đảm trật tự an ninh, an toàn giao thông (ATGT) và xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực ATGT; sử dụng pháo nổ và vật liệu nổ; phòng, chống dịch bệnh; phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội; phòng cháy, chữa cháy; an ninh thông tin, an toàn mạng; ...

Hình thức PBGDPL được lựa chọn phù hợp, đa dạng, đảm bảo thiết thực, hiệu quả. Ứng dụng công nghệ thông tin, chủ động phối hợp với các cơ quan chuyên môn của địa phương tổ chức, lồng ghép với các hoạt động ngoài giờ lên lớp, tích hợp trong giảng dạy các bộ môn...

Trên đây là Hướng dẫn thực hiện Công văn Công văn số 135/HĐPH ngày 30/01/2023 của UBND tỉnh về việc phổ biến các luật mới được Quốc hội khóa XV thông qua tại Kỳ họp thứ 4, Kỳ họp bất thường lần thứ 2 và triển khai một số nhiệm vụ PBGDPL sau dịp Tết Quý Mão năm 2023 trong ngành giáo dục tỉnh Hải Dương. Đề nghị các đơn vị nghiêm túc thực hiện, nắm bắt và phản ánh kịp thời ý kiến của cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh, phản ánh của dư luận xã hội về tính khả thi, phù hợp của văn bản mới; kịp thời định hướng thông tin, phổ biến những vấn đề nóng, được dư luận quan tâm; giải đáp pháp luật và các vướng mắc phổ biến trong áp dụng văn bản pháp luật về các lĩnh vực giáo dục đào tạo, phạm vi do đơn vị mình quản lý bằng các hình thức phù hợp; theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện đảm bảo hiệu quả, thiết thực.

Trong quá trình thực hiện, nếu có phát sinh vướng mắc kịp thời phản ánh về Sở GDĐT (qua Thanh tra Sở) để được hướng dẫn giải quyết. /

Nơi nhận:

- Như trên;
- Sở Tư pháp, Hội đồng PHPBGDPL;
- Lãnh đạo Sở;
- Các phòng thuộc Sở;
- Lưu: VT, TTr.

**KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**



Phạm Hồng Quân